

*

**BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM
TẬP THỂ CHI ỦY CHI BỘ TRUNG TÂM GDTX TỈNH NĂM 2017**

Thực hiện Hướng dẫn số 22-HD/ĐUK ngày 5/12/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc “*Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên năm 2017*”;

Căn cứ Hướng dẫn số 10-HD/ĐUK ngày 3/11/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc “*Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên năm 2016*”, Hướng dẫn số 12, 13, 14, 15-HD/ĐUK ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối “*hướng dẫn tiêu chuẩn, biểu điểm đánh giá chất lượng các loại hình tổ chức cơ sở đảng*”.

Chi ủy chi bộ trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước tự kiểm điểm, đánh giá công tác năm 2016 đạt được những ưu điểm và những tồn tại như sau:

I. Kết quả lãnh đạo, quán triệt, thực hiện các chương trình, kế hoạch theo chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ được giao

1. Kết quả lãnh đạo, quán triệt, thực hiện các chương trình, kế hoạch theo chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước

1.1. Ưu điểm

Chi ủy chi bộ kịp thời tổ chức, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức của đơn vị. Ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW5, TW6 Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII, đặc biệt là Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chi ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những điển hình trong cán bộ, đảng viên và quần chúng trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Chi ủy tiếp tục tuyên truyền vận động đảng viên và viên chức trong đơn vị thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt thực hiện nghiêm các quy định của địa phương nơi cư trú. Năm 2017 Chi ủy đã triển khai, quán triệt được 135 Chỉ thị, Nghị quyết, thông tin thời sự, văn bản mới tới CB-GV-CNV trong đơn vị.

